



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương Đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài cho các em học sinh.

NỘI DUNG BẢN TIN

- Thông điệp từ Thầy Hiệu Trường
- Thông điệp từ Cô Hiệu Phó
- Thông điệp từ Phụ trách học vụ
- Hoạt động của Hội Học sinh trong Tháng 11/2014
- Thông tin Thể thao

Tại Trường Quốc tế Singapore, Chúng tôi đào tạo nên những học sinh:

- Tự tin và sáng tạo
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
- Giao tiếp hiệu quả
- Có ý thức văn hóa dân tộc
- Năng động và hiểu biết



Chào mừng Ngày Nhà Giáo 20 – 11 - 2014

Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân mến,

Chào mừng Học phần 2!

Trong Học phần 2 này các em học sinh sẽ rất bận rộn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1. Kỳ thi sẽ bắt đầu từ 12/1/2015. Để giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, Nhà trường đã gửi một số tài liệu sau:

“Thông tin về kỳ thi” cho lớp 1 tới lớp 9. Tài liệu này tóm tắt những nội dung chính của chương trình học Singapore và một số thông tin hữu ích về kỳ thi.

- Ngày Thi Học kỳ 1 và Học kỳ 2
- Những lời khuyên hữu ích cho Phụ huynh và Học sinh về cách làm bài thi tốt nhất.
- Cấu trúc bài thi gồm độ dài đề thi và loại câu hỏi
- Phần kiến thức có thể được đề cập trong bài thi.

Trong Học phần 2 này, chúng ta sẽ cùng tổ chức Hội chợ từ thiện Giáng Sinh vào ngày 19/12. Tiền quyên góp được từ Hội chợ từ thiện Giáng Sinh năm nay sẽ tiếp tục được ủng hộ cho Quý Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam. Quý từ thiện Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam đã và đang nỗ lực làm thay đổi cuộc sống của các em nhỏ bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch, và những dị tật khác ở vùng mặt. Cứ khoảng 500 trẻ em sinh ra thì có một em mắc phải dị tật này, như vậy mỗi năm lại có thêm khoảng 3000 trường hợp bị dị tật. Mỗi ca phẫu thuật khoảng 45 phút có chi phí từ 5 tới 7 triệu đồng nhưng sẽ làm thay đổi cả cuộc đời một em nhỏ. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Phụ huynh cho chương trình từ thiện này bằng việc tới tham gia Hội chợ từ thiện Giáng Sinh bắt đầu lúc 1:30 và kết thúc lúc 3:30 chiều.

Thứ Tư vừa qua, Trường chúng ta đã kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Quý Phụ huynh và các em Học sinh đã dành thời gian tới thăm hỏi và dành sự biết ơn cho các thầy cô vì đã dạy dỗ con em mình.



Các em học sinh và Ông Già Nô – en trong dịp Giáng Sinh Năm học 2013 - 2014



Một gian hàng trong Hội chợ từ thiện Giáng Sinh Năm học 2013 - 2014



Nhân viên, Giáo viên, Học sinh SIS@SS tham gia Ngày Hội Chạy Vì Trái Tim 2014

Tôi rất vui và trân trọng sự ghi nhận của Quý Phụ huynh và các em Học sinh.

Đầu tháng 11, một số Giáo viên, Nhân viên và Học sinh Trường Quốc Tế Singapore đã tham gia ngày hội Chạy Vì Trái Tim được tổ chức bởi Celadon City và tập đoàn Giáo dục KinderWorld tham gia tài trợ ngày hội này. Lần thứ hai tổ chức, Ngày hội này đã thu hút hơn 6000 người tham gia và quyên góp được 1,2 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được gửi tới Quỹ từ thiện Nhịp Tim Việt Nam để trợ cấp chi phí phẫu thuật tim miễn phí cho những trẻ em kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn.

Xin cảm ơn các Giáo viên, Nhân viên và các em Học sinh đã tham gia sự kiện đầy ý nghĩa này.

Điều Chỉnh Lịch Học Năm Học 2014 – 2015

Ngày 27/10/2014 Nhà trường đã nhận được thông báo chính thức từ Hội Đồng Khảo Thí Quốc Tế Cambridge, trong đó nêu rõ kì thi lấy Chứng Chỉ Trung Học Đại Cương Quốc Tế (IGCSE) sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 5/5/2015.

Theo như lịch học đã được gửi tới Quý Phụ huynh từ đầu năm, ngày 5/5/2015 là ngày cuối cùng của Kì nghỉ hết Học phần 3, vì vậy Lịch học mới sẽ được điều chỉnh như sau: Tất cả giáo viên và học sinh sẽ bắt đầu Học phần 4 vào ngày 4/5/2015.

Để đảm bảo thời gian nghỉ cho các em, kì nghỉ hết Học phần 3 sẽ bắt đầu sớm hai ngày, vào ngày 23/4/2015.

Lịch học 2014 – 2015 sẽ được điều chỉnh như sau:

- Học phần 3 kết thúc vào thứ Tư, ngày 22/4/2015 (sớm hơn hai ngày).
- Kì nghỉ hết Học phần 3 bắt đầu từ thứ Năm, ngày 23/4/2015 (sớm hơn hai ngày).
- Học phần 4 bắt đầu vào thứ Hai, ngày 4/5/2015 (sớm hơn hai ngày).

Xin Quý Phụ huynh lưu ý rằng tổng số ngày học trong cả năm học vẫn không thay đổi.

Những thay đổi trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh hoàn thành tốt việc học của mình và tôi tin rằng việc thông báo sớm sẽ giúp tiết giảm mọi sự bất cập về sau.

Thầy Shane Blood – Hiệu Trưởng

Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân mến,

Học phần 2 đã bắt đầu! Các Câu lạc bộ của Học phần 2 đã khởi động vào ngày 24/11.

Câu lạc bộ mới: Võ thuật – Kung Fu, Nhảy Hip Hop, Cricket và Câu Lạc bộ đọc sách Tiếng Anh.



Câu lạc bộ tiếp tục từ những học phần trước: CLB Học bơi, Cờ vua, CLB Tiếng Việt, CLB Hỗ trợ bài tập về nhà, CLB Tiếng Hoa, CLB bóng bầu dục và rất nhiều CLB khác. Các em hãy nhớ đăng ký học nhé!

Cuộc thi “Bảo vệ Tê Giác” được phát động ngày 15/10. Các em đang tích cực vẽ tranh, làm thơ và viết các bài luận về chủ đề này. Hạn cuối của cuộc thi là ngày 5/12. Chúng tôi hi vọng rằng tất cả các em sẽ tham gia nhiệt tình. Chúc các em may mắn!

Jilda Manson – Hiệu phó

Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân mến,

Thứ Tư, ngày 19/11, 150 học sinh đã tham gia Ngày hội Nghề nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Quốc Tế Singapore – Nam Sài Gòn. Chúng tôi cũng rất vui mừng được chào đón các em học sinh và thầy cô giáo tới từ Trường Quốc Tế Singapore – Học xá Thành Phố Mới Bình Dương và Vũng Tàu. Mười một (11) đơn vị tư vấn tới từ các trường đại học, các công ty tư vấn đã có mặt trong Hội trường, đại diện từ những đơn vị này đã cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc về những dịch vụ cung cấp. Tất cả các em Học sinh và Quý Phụ huynh tham dự đều có thể đặt lịch hẹn riêng với những nhân viên đại diện này để được trả lời các câu hỏi hay biết thêm thông tin cụ thể về các trường đại học, các nước trên thế giới mà các em có ý định đi du học.



Chúng tôi cũng rất hân hạnh được đón tiếp ông Chris Jeffery – Giám Đốc Học Vụ Đại Học Anh Quốc Việt Nam (Chi nhánh tại Hà Nội). Các em học sinh đã được lắng nghe lời khuyên từ một giảng viên đại học ‘thực thụ’. Đối với những em học sinh có dự định học tại Đại Học RMIT, các em đã được tư vấn một cách chính xác và đầy đủ về những tài liệu cần có khi nộp hồ sơ vào trường.



Một số hình ảnh Ngày Hội Nghề Nghiệp
19/11/2014

Ngày hội Nghề nghiệp cũng rất quan trọng với các em học sinh lớp 7, 8, 9; giúp các em hiểu rõ hơn về con đường học vấn tại Trường Quốc Tế Singapore. Sau khi hoàn thành xong chương trình Cambridge IGCSE, học sinh có thể chọn hoàn thành một năm chương trình Chứng Chỉ Đánh Giá Toàn Cầu (GAC) hoặc hai năm chương trình Cambridge AS/A Level. Sau đó các em có thể nộp hồ sơ nhập học vào các trường đại học trên thế giới. Quý Phụ huynh và các em Học sinh đã có cơ hội được lắng nghe về thực tế việc đi du học và làm sáng tỏ những quan niệm sai lầm hay thắc mắc của mình. Chúng tôi mong muốn các em Học sinh có được sự chuẩn bị tốt nhất cũng như có thể đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào khi đi du học.

Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới các Thầy Cô giáo, các em Học sinh và Quý Phụ huynh vì đã giúp đỡ, ủng hộ để chúng ta có được một Ngày hội rất thành công.



Quý Phụ huynh không thể tới dự và có thắc mắc cần giải đáp về chương trình học của Trường, xin vui lòng liên hệ Văn phòng trường để đặt lịch hẹn.

Janelle Baker – Hiệu Phó (Khối TH Phổ thông)

Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân mến,

Học phần 2 đang diễn ra rất sôi nổi, tất cả Giáo viên và Học sinh Khối Trung Học Phổ Thông đều đang làm việc và học tập hăng say. Học sinh của chương trình Chứng Chỉ Đánh Giá Toàn Cầu (GAC) đã hoàn thành một trong ba giai đoạn học, điều đó đồng nghĩa với thời điểm các em cần ra quyết định về bước đi tiếp theo sau khi kết thúc chương trình học Phổ thông. Học sinh IGCSE 2 cũng cần có những kế hoạch riêng cho mình, đặc biệt là chuẩn bị cho kì thi IGCSE Cambridge chính thức sẽ diễn ra năm sau. Để giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất, Nhà Trường sẽ tổ chức kì thi thử vào tháng 1 sắp tới. Trong tháng 10, học sinh IGCSE 2 đã có chuyến tham quan, học tập tới Học viện Hwa Chong Singapore cùng thầy Andrew. Kết thúc chuyến đi, một em học sinh đã khẳng định: “Chúng em đã học được nhiều điều mới mẻ, thú vị về văn hóa Singapore, về cuộc sống của những học sinh ở một đất nước khác. Tất cả chúng em đã có một chuyến đi tuyệt vời”. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới học viện Hwa Chong đã giúp chúng tôi có được chuyến đi tuyệt vời này, và hi vọng sẽ được gặp các bạn tại Trường Quốc Tế Singapore - Học Xá Nam Sài Gòn vào một ngày không xa.

Robert Gayst – Phụ trách học vụ (Khối TH Phổ thông)

Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân mến,

Kì thi Kết thúc học kì 1 sẽ diễn ra vào khoảng 2 tuần cuối cùng của Học kì 1 (Thứ Hai, ngày 12/1/2015 – Thứ Tư, ngày 21/1/2015). Các môn thi: tiếng Anh, Toán, Khoa Học, tiếng Hoa, Tiếng Việt. Bài thi môn tiếng Anh sẽ bao gồm 4 kỹ năng: Viết, Từ Vựng/ Ngữ pháp / Đọc Hiểu. Thầy cô giáo sẽ hướng dẫn các em ôn tập trên lớp. Các em không nên đợi tới tuần cuối cùng mới bắt đầu ôn tập. Trong cả học kì các em nên dành thời gian xem lại những phần ghi chú của mình và đọc lại những phần kiến thức quan trọng trong sách. Việc ôn tập này có thể khiến các em cảm thấy chán nản nhưng lại rất hữu ích và giúp các em ghi nhớ tốt những kiến thức này trong kì thi.

Sharla Scott - Phụ trách học vụ (Lớp 5 – 9)

Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân mến,

Chào mừng Học phần 2! Tất cả các em đang nóng lòng chờ đợi Hội chợ từ thiện Giáng sinh sẽ được tổ chức vào ngày 19/12. Hội chợ từ thiện Giáng Sinh được tổ chức hàng năm tại Trường Quốc Tế Singapore nhằm gây quỹ ủng hộ Quỹ từ thiện Phẫu Thuật Nụ Cười và đồng thời cũng là một sân chơi



Học sinh lớp IGCSE 2 tại Học viện Hwa Chong Singapore



Học sinh ngoan trong tuần:
Em: Preechasupanya Bảo Chi (K2 Song Ngữ),
Nguyễn Gia Khang (K2 Song Ngữ), Nguyễn
Hữu Minh (K1 Song Ngữ)



Những bài văn, thơ, bức vẽ chân dung thầy
cô của các em học sinh nhân ngày 20 - 11

bổ ích, lý thú cho tất cả các em. Học sinh sẽ cùng nhau chuẩn bị các gian hàng của lớp mình, bán đồ ăn, thức uống hay các sản phẩm thủ công hoặc tổ chức các trò chơi.

Sau kì nghỉ giáng sinh, các em học sinh từ lớp 1 sẽ thi học kì 1. Học sinh song ngữ sẽ thi 4 bài thi của môn tiếng Anh (Vấn đáp, Nghe, Viết và đọc hiểu). Học sinh Quốc Tế sẽ thi môn Khoa học, Toán và 4 bài thi của môn Tiếng Anh. Để chuẩn bị cho kì thi này, Các em cần ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã được học trong Học phần 1 và đầu Học phần 2.

Hàng tuần, học sinh Mẫu giáo đều tham gia buổi họp mặt vào sáng thứ Tư để cùng hát, cùng tuyên dương bạn học sinh ngoan trong tuần của các lớp mẫu giáo. Học sinh ngoan của tuần là bạn học sinh có tinh thần hợp tác với các bạn trong lớp, cư xử lễ phép, vâng lời với thầy cô, và học tập tốt.

Kaye Tamarua - Phụ trách học vụ (Mẫu giáo – Lớp 4)

Quý Phụ huynh và các em Học sinh thân mến,

Hàng năm, cứ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam thì các hoạt động học tập – vui chơi trong nhà trường lại tưng bừng nhộn nhịp hẳn lên. Từ giáo viên đến học sinh ai nấy cũng đều tất bật với mọi hoạt động chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam. Rất nhiều các hoạt động học tập – vui chơi bổ ích được nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia:

Trước ngày 20/11, Học sinh từ lớp 1 – 9 tham gia hội thi:

- Vẽ chân dung thầy cô giáo mà các em yêu mến nhất.
- Viết đoạn văn, tập làm thơ với chủ đề: Mái trường – Thầy cô và Bè bạn.
- Riêng các bạn học sinh tiểu học tích cực thi nhau viết chữ đẹp với nội dung là các bài thơ, các bài văn ca ngợi sự hy sinh, sự cống hiến âm thầm của các thầy cô dành cho các em.

Sản phẩm nào đẹp nhất, bài thơ – văn nào hay nhất sẽ đạt được giấy khen dành riêng cho mỗi cấp lớp.

Ngày 20/11, Từ sáng sớm, trong không khí tươi vui, Quý Phụ huynh và các em Học sinh đã đến trường với những lăng hoa xinh tươi, dâng tặng các thầy cô giáo để tỏ lòng tri ân thầy cô. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” là nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn đã nhắc nhở các thầy cô thi đua dạy tốt – học sinh thi đua học tốt.

Cô mong rằng: Trong kì thi kiểm tra cuối học kì I sắp tới, tất cả các em sẽ tích cực thi đua học tốt để đạt được kết quả cao nhất. Đó chính là **món quà tri ân đẹp nhất** mà các em dâng tặng cho thầy cô giáo thân yêu của các em.

Phùng Thị Tuyết Minh – Phụ trách chương trình Song ngữ



Đội tuyển Bóng Rổ Nữ tập luyện trước trận đấu với Trường QT Canada



Đội tuyển Bóng rổ Nữ Trường QT Singapore thi đấu với Trường QT Renaissance Sài Gòn

Quý Phụ huynh và các bạn Học sinh thân mến,
Tháng 11 đã trôi qua và Hội học sinh có một tháng bận rộn. Rất nhiều hoạt động đã diễn ra, ngoài ra cũng còn rất nhiều hoạt động đang chờ đợi chúng ta phía trước.

“Cuộc đua ám ảnh” là một sự kiện đầy kịch tính, gay cấn nhưng cũng rất lý thú đối với các bạn học sinh. Các bạn phải chạy trốn khỏi ma quỷ, giải những câu đố hóc búa và cứu những người bạn của mình. Cuối cùng, tất cả các bạn học sinh đã có một quãng thời gian thú vị, vài bạn còn mang về phần thưởng giải nhất, nhì hay ba nữa.

Một số bạn Học sinh cùng Quý Phụ huynh và các Thầy cô đã tham gia Ngày hội Chạy vì trái tim, đó quả thực là một sự kiện thú vị. Các bạn không chỉ có một buổi chạy thể dục nhằm nâng cao sức khỏe mà còn quyên góp từ thiện giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Một hoạt động thú vị khác đó là buổi chiếu phim dành cho học sinh từ lớp 5 trở lên với bộ Phim Đấu Trường Sinh Tử - Hùng Nhại. Vé xem phim là 30.000 đồng và các bạn sẽ được phục vụ bỏng ngô và đồ uống miễn phí. Bộ phim được chiếu vào tối thứ Hai, ngày 24/11/2014.

Hội chợ từ thiện Giáng sinh sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2014.

Tháng 12 sắp tới, chúc các bạn sẽ có một tháng đầy niềm vui và học tập tốt.

Sabrina – Phó Hội Trường Hội Học sinh

Quý Phụ huynh và các bạn Học sinh thân mến,

Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyền Nam và Nữ U19 biết rằng các giải đấu vô địch luôn là những cuộc so tài quyết liệt, tại giải đấu lần này, mỗi đội tham gia 5 trận đấu. Cả hai đội đều đã thi đấu hết mình trên sân. Cuối cùng, đội tuyển Nam đã giành được vị trí thứ 3 và đội tuyển nữ xếp thứ 5 chung cuộc. Tôi xin được tuyên dương tinh thần thi đấu của em Hoàng Đình Quốc Việt (IGCSE 1) và em Phan Ngọc Linh Chi (Lớp 8 Quốc tế), hai em đã thi đấu tốt và trở thành “Vận Động Viên Sáng Giá Nhất”.

Cầu lông

Đội tuyển U11 cầu lông đã tham gia giải đấu lớn đầu tiên của các em trong tháng này, thi đấu các trận đấu đơn và đôi. Các em đã thể hiện kỹ năng phát bóng và tấn công rất tốt, trên hết các em đã thi đấu hết mình. Hai “vận động viên” đã rất nỗ lực và nhiệt tình thi đấu là các em Nguyễn Võ Anh Tú (Lớp 5) và Hoàng Tố Nguyên (Lớp 6).

Bóng rổ

Đội tuyển Bóng rổ U11 Nam và Nữ đang luyện tập chăm chỉ để chuẩn bị cho các giải đấu. Cùng với các buổi tập luyện và thi đấu giao hữu, hi vọng các em sẽ thi đấu tốt và tỏa sáng trong giải đấu chính thức cuối tháng này. Chúc tất cả các em thi đấu tốt.

Siobhan Synnott – Giáo viên Thể dục